



ข่าว  
News

# กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Department of Local Administration

รับสมัครพนักงานบัญชีโรงรับจำนำ

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาณูปาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนาณูปาล (โรงรับจำนำ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 - 26 สิงหาคมนี้

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการ จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า สำนักงาน จ.ส.ท. ประกาศรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชีสถานธนาณูปาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองพัทยา จำนวน 26 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,210 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน การพิจารณาตั้งงบประมาณของสถานธนาณูปาล รวบรวมสถิติรายงานและการเงินเป็นรายเดือน รายปี จัดทำงบดุลประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายของสถานธนาณูปาล และทำหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับงานสถานธนาณูปาล เป็นต้น คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี จากวิทยาลัยหรือโรงเรียนพาณิชย์การ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยหรือโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางสาขาการบัญชี การสอบแข่งขัน มี 3 ภาค ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง อาทิ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการบริหารงานระเบียบงานสารบรรณ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้สนใจขอใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงาน จ.ส.ท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขประจำตัวสอบ พร้อมกับกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ทราบก่อนวันแข่งขันไม่น้อยกว่า 15 วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.thailocaladmin.go.th](http://www.thailocaladmin.go.th) หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 244 - 8381

-----